

“Tình nguyện” là “tình nghĩa”

16:41 04/12/2016

Tác giả: Sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội

Sinh viên tình nguyện - cụm từ đã quá quen thuộc với chúng ta hiện nay, đặc biệt với các thế hệ sinh viên thì đây là một dấu ấn khó phai.

Thực tâm hay là phong trào

Sinh viên tình nguyện là một phong trào tốt, có tính tích cực rất cao, nói đây là một sân chơi cũng đúng nhưng là một sân chơi lành mạnh và quan trọng là một sân chơi có quy tắc.

Khởi đầu của tình nguyện phải là sự nhiệt tâm của sinh viên, cái “tâm” vì cộng đồng không ngại khó, ngại khổ để chia sẻ khó khăn cho đồng loại. Tình nguyện là một phong trào càng ngày càng phát triển và lớn mạnh, nó đã trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong thời sinh viên. Cũng chính bởi sự bành chướng lên về số lượng mà phát sinh nhiều vấn đề: sinh viên đi làm tình nguyện vì ham vui, vì thành tích thì nhiều cái nhiệt tâm thì ít, đi làm tình nguyện mà chẳng động não thông minh...

Việc dàn hàng giữa trưa nóng bảo vệ thí sinh đi thi đại học gây tranh cãi

Việc dàn hàng giữa trưa nóng bảo vệ các thí tử đi thi đại học gây tranh cãi

Nhiều hoạt động tình nguyện diễn ra theo kiểu “đem con bỏ chợ” hay biến tướng thành những hoạt động không tốt đẹp. Nhiều người tham gia các đội tình nguyện không phải để giúp đỡ cộng đồng mà với mục đích vụ lợi, để được cộng điểm... Nguy hiểm hơn, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng danh nghĩa các hoạt động tình nguyện để lừa đảo, trục lợi cá nhân.

Lâu nay, màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của sinh viên và thanh niên Việt Nam. Với việc dễ dàng mua được một chiếc áo xanh tình nguyện ngoài chợ, kẻ xấu đã giả danh thanh niên tình nguyện để lừa đảo.

Đặc biệt trong các thi đại học, cao đẳng trong khi những đội tiếp sức mùa thi không quản ngại vất vả giúp đỡ thí sinh và người nhà vượt qua những ngày thi nóng nực, căng thẳng một cách suôn sẻ, thì lại có những “áo xanh” thân thiện đi rao bán lời giải đề thi, bán báo, nước giải khát cho người nhà thí sinh với giá cắt cổ. Khi bị xử lý, những người này thừa nhận cố ý mặc áo xanh tình nguyện để gây được lòng tin, dễ bán hàng với giá cao cho người nhà thí sinh.

Tình nguyện là sẻ chia hạnh phúc

Hiện nay, hoạt động tình nguyện không còn là của mỗi cá nhân, không chỉ mang tính chất hô hào mà nó đã được tổ chức một cách quy mô, thiết thực hơn. Để tham gia những hoạt động thiện nguyện lớn và có tổ chức, mỗi người đều phải thông qua một đến hai vòng phỏng vấn nhằm thấy được cái tâm và nhiệt huyết với hoạt động này. Mỗi cá nhân trong tổ chức tình nguyện phải là những con người không ngại khó ngại khổ, không đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể và hơn hết đó phải là những con người biết sẻ chia.

Các bạn tình nguyện trao quà cho người vô gia cư trong “Đêm ấm Hà Nội”

Image not found or type unknown

Các bạn tình nguyện trao quà cho người vô gia cư trong “Đêm ấm Hà Nội”

Cách sống hưởng thụ, ngại khó, ngại khổ, không chịu đựng được thiếu thốn chính là những lý do mà nhiều sinh viên đưa ra để biện minh cho sự lười tham gia các hoạt động tình nguyện của mình. Vứt bỏ được những rào cản vật chất ấy, cô sinh viên năm nhất Nguyễn Thị Yến (Học viện Tài chính), được trải lòng mình sau trải nghiệm “Đêm ấm cùng người vô gia cư”: “Ban ngày ông đi khắp Hà Nội để bơm vá xe, được đồng nào lại chữa ung thư cho bà. Bà thì đi ve chai “Tối 10h người

ta mới cho ngủ ở vỉa hè thế này rồi sáng sớm lại đi". Đêm đó ông ôm tôi đến 2 lần, như hơi ấm của một người cha yêu thương những đứa con của mình trong cái rét thấu xương ấy. Ánh mắt bà thì dung dung nghẹn ngào, có lúc lại sáng long lanh như một người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Những con người với những nghị lực phi thường và khát khao sống mãnh liệt ấy. Là động lực giúp chúng tôi tiếp tục thực hiện những hành trình thiện nguyện."

Tình nguyện viên được trải nghiệm và chia sẻ cùng người vô gia cư

Image not found or type unknown

Tình nguyện viên được trải nghiệm và chia sẻ cùng người vô gia cư

Phong trào sinh viên tình nguyện ngoài những nhiệm vụ mang tính xã hội, quan trọng hơn, nó là nơi để các bạn tham gia giao lưu, tăng tình đoàn kết, học cách hoạt động nhóm, cách giao tiếp xã hội, cách để xử lý các tình huống mà trước đó các bạn chưa từng gặp phải. Cũng là nơi để các bạn gặp nhiều mảnh đời, nhiều cuộc sống, để các bạn trưởng thành hơn, để yêu quý hơn cái ta đang có và cái ta đánh mất. Đó mới là ý nghĩa quan trọng của "tình nguyện".

Trần Văn

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/tinh-nguyen-la-tinh-nghia>